

712



ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๑๗

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประชาชน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกองค้กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโดยสรุป จำนวน ๑ ชุด

ด้วยในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติกำหนดให้ การฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ กำหนดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจะต้องได้รับวัคซีนร้อยละ ๗๐ ของจำนวนประชาชนทั่วประเทศ (ประมาณ ๕๐ ล้านคน) เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ อันจะสามารถลดการ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพ ร่างกาย และชีวิต ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. การแบ่งกลุ่มประชาชนและช่วงเวลาของการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

รอบแรก เริ่มลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

และเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒ กลุ่ม

(๑) ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป

(๒) ผู้ป่วย ๗ กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง, โรคเบาหวาน เป็นต้น

รอบสอง เริ่มลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

และเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

กลุ่มเป้าหมาย

- ประชาชนทั่วไป (อายุ ๑๘-๕๕ ปี)

๒. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-๑๙

(๑) Line official “หมอพร้อม”

(๒) Application “หมอพร้อม”

(๓) โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา

(๔) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

(๕) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

หมายเหตุ ข้อ (๓) (๔) (๕) สำหรับประชาชนที่ไม่ใช้สมาร์ทโฟน

/ จังหวัดนครศรีธรรมราช ...

จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้ว เพื่อสร้างการรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสาร การลงทะเบียนการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง และชัดเจน รวมทั้ง เพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพและประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย “ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษาและทำความเข้าใจในการทำงานของ Line official “หมอพร้อม” Version ๒ และติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และทันสมัย

๒. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างการรับรู้รับทราบข้อมูลการลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้แก่ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางหรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อาทิ ป้ายไวนิล หอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน รถยนต์กระจายเสียง ปิดประกาศ แผ่นพับ website Line Facebook เป็นต้น

๓. ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือองค์กรหน่วยงานอื่น เพื่อลงพื้นที่ไปแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน ในรูปแบบ “เคาะประตูบ้าน รับลงทะเบียน จอจิว นัดหมายวัน เวลา และสถานที่รับวัคซีน”

๔. พิจารณาสร้างช่องทางสื่อสารแบบสองทาง (Two way communication) อาทิ สายด่วน Hotline Call Center เป็นต้น สำหรับการพูดคุย ได้ตอบ สอบถามให้คำปรึกษา แนะนำหรือรับปัญหาอุปสรรค และข้อขัดข้องต่าง ๆ เพื่อประสานการแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่พี่น้องประชาชน ในพื้นที่

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกวิทย์ มีเพียร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๔๔ ต่อ ๒๐ โทรสาร.ต่อ ๒๕

ตอบข้อสงสัยและแนะนำ “หมอพร้อม” ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด - ๑๙
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	ประเด็น	คำตอบ
๑	องค์ประกอบการลงทะเบียน “หมอพร้อม” รอบแรก มีอะไรบ้าง	<p>สำหรับการลงทะเบียน “หมอพร้อม” รอบแรก จะมียกประกอบ ๓ ส่วนด้วยกันตามลำดับ คือ ท่านที่มีรายชื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายผู้รับวัคซีน (whitelist) ซึ่งโรงพยาบาลที่ท่านใช้บริการส่งข้อมูลของท่านให้กับส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเท่านั้น</p> <p>(๑) สถานที่ที่ท่านเลือกจะไปฉีดวัคซีน (สถานที่เดียวกับที่ส่งสิทธิ์ของท่านไปที่ส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุข อาจจะมีหลายแห่งก็ได้) “เปิดรับ (Slot) ฉีดวัคซีน” ซึ่งเป็นสิทธิ์ของโรงพยาบาลนั้นๆ</p> <p>(๒) ลงทะเบียนผ่าน Line OA ของ “หมอพร้อม” หรือ Mobile application “หมอพร้อม” โดยสามารถให้ผู้อื่นช่วยลงทะเบียนแทนได้</p> <p>แต่หากท่านเป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายผู้รับวัคซีน (whitelist) และไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบมือถือ หรือไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านระบบมือถือ ท่านสามารถติดต่อไปที่โรงพยาบาลที่ท่านรักษาเป็นประจำได้โดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p>
๒	ใครมีสิทธิ์ลงทะเบียน หมอพร้อม “รอบแรก”	<p>ในรอบนี้จะเป็นกลุ่มผู้ที่เป็น ๗ โรคเรื้อรัง* และกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นอันดับที่ ๓ และ ๔ จากการเรียงตาม ๕ รายชื่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับวัคซีน (whitelist) ของทางกระทรวงสาธารณสุขที่จัดเรียงตามลำดับความสำคัญของกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดอาการป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด ๑๙ โดย ๕ รายชื่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับวัคซีน (whitelist) นี้ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. บุคลากรทางการแพทย์ (จำนวน ๑.๒ ล้านคน) ๒. บุคลากรด่านหน้า เช่น ทหาร ตำรวจ (จำนวน ๑.๘ ล้านคน) ๓. กลุ่มผู้ที่เป็น ๗ โรคเรื้อรัง* ได้แก่ (จำนวน ๔.๔ ล้านคน) ๔. กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป (จำนวน ๑๑.๗ ล้านคน) ๕. ประชาชนที่เหลือ (จำนวน ๓๑ ล้านคน)

ที่	ประเด็น	คำตอบ
		<p>* โรคเรื้อรัง ๗ โรค ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี ๒. โรคหัวใจและหลอดเลือด ๓. โรคไตวายเรื้อรังระยะที่ ๕ (ระยะสุดท้าย) ๔. โรคหลอดเลือดสมอง ๕. โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด ๖. โรคเบาหวาน ๗. โรคอ้วน (น้ำหนัก > ๑๐๐ กิโลกรัม หรือ BMI > ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
๓	ลงทะเบียนได้ที่ช่องทาง	<p>มี ๓ ช่องทาง โดยเลือกเพียง ๑ ช่องทาง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. Line OA หมอพร้อม ๒. Mobile application หมอพร้อม ๓. ติดต่อโดยตรงกับโรงพยาบาลที่ท่านรักษาอยู่ หรือ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือ อสม.
๔	ถ้ารายชื่อกดหล่น ต้องทำอะไร	<p>ถ้าพบว่ารายชื่อกดหล่น ให้ติดต่อไปที่โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา เพื่อให้โรงพยาบาลส่งข้อมูลของท่านให้ส่วนกลางกระทรวงสาธารณสุข</p>
๕	ต้องรีบจองหรือไม่ เพราะกลัวจะเต็มจำนวน	<p>ไม่ต้องรีบ ในการฉีดวัคซีนรอบแรกนี้ (มีภูายนถึง กรกฎาคม ๒๕๖๔) มีวัคซีนของแอสตราเซนเนกา (AstraZeneca) ที่จัดหาไว้ทั้งสิ้น ๑๖ ล้านโดส ซึ่งจะครอบคลุมการฉีดวัคซีนเข็มแรกของกลุ่มเป้าหมายในรอบนี้ที่มีอยู่ประมาณ ๑๖ ล้านคน</p> <p>อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนจัดหาวัคซีนให้ครอบคลุมเป้าหมายทั้งสิ้นที่ประมาณ ๕๐ ล้านคน (๗๐% ของประชากร) ภายในสิ้นปีนี้</p>
๖	“หมอพร้อม” รอบนี้ฉีดยี่ห้ออะไร	<p>ได้รับวัคซีนยี่ห้อ แอสตราเซนเนกา (AstraZeneca) ผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ของประเทศไทย สำหรับทั้ง ๒ กลุ่ม คือกลุ่มผู้ที่เป็น ๗ โรคเรื้อรัง และ กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป</p>

ที่	ประเด็น	คำตอบ
๗	วัคซีนโควิด ๑๙ เข็มที่ ๑ และ ๒ ฉีดคนละชนิดได้ไหม	ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ เข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒ คนละชนิดกัน เนื่องจาก ณ ขณะนี้ ยังไม่มีผลงานวิจัยด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย หากฉีดวัคซีนคนละชนิด
๘	ลงทะเบียน “หมอพร้อม” รอบแรกภายในเมื่อไหร่ และฉีดวัคซีนเมื่อไหร่?	ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าวัคซีนจะมา และสามารถกำหนดวันฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่ง จะเป็น วัคซีน แอสตราเซเนกา (AstraZeneca) ผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ของประเทศไทย
๙	รอบประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนได้เมื่อไหร่ และฉีดวัคซีนได้เมื่อไหร่	รอบประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายของรายชื่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับวัคซีน (whitelist) คาดว่า จะเปิดให้จองสิทธิ์เดือนกรกฎาคม และสามารถฉีดวัคซีนได้ในเดือนสิงหาคม หรืออาจเร็วกว่านั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่เหลือ และการจัดสรรวัคซีนได้เพิ่มเติม
๑๐	ลงทะเบียนได้ ๒๔ ชม. หรือไม่ และมีวันสิ้นสุดหรือไม่	สามารถลงทะเบียนได้ ๒๔ ชั่วโมง จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าวัคซีนจะมา
๑๑	รู้ได้ยังไงว่าลงทะเบียนแล้วสำเร็จ	ถ้าท่านลงทะเบียนและกำหนดสถานที่ วัน เวลา ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว จะมีการส่งข้อมูลจากระบบยืนยันกลับให้ท่านทันที
๑๒	ลงทะเบียนแล้วไปฉีดที่ไหนได้บ้าง และโรงพยาบาลเปิดให้ฉีดวัคซีนได้จำนวนเท่าไร	<p>หากท่านลงทะเบียนได้ ก็จะสามารถเลือกสถานที่รับการฉีดวัคซีนได้ตามที่ปรากฏบน Line OA หมอพร้อม หรือ Mobile application หมอพร้อม เช่น โรงพยาบาลที่ท่านรักษาเป็นประจำ เป็นต้น โดยแต่ละโรงพยาบาลรองรับการฉีดวัคซีนได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • โรงพยาบาลขนาดเล็ก ๓๖๐ คน/วัน • โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ๖๐๐ คน/วัน <p>แต่ในส่วนของโรงพยาบาลสนาม ไม่ได้เปิดให้ฉีดวัคซีน ขอให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเท่านั้น เนื่องจากมีประวัติอยู่แล้ว เพราะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาจมีความเสี่ยงหากต้องไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลสนาม</p>

ที่	ประเด็น	คำตอบ
๑๓	ลงทะเบียน แต่เลือก โรงพยาบาลไม่ได้ และเลือกเวลาไม่ได้ ต้องแก้ไขยังไง	แสดงว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ แต่โรงพยาบาลที่ท่านเลือกไม่เปิดรับการฉีดวัคซีน หรืออาจมีการปิดรับการฉีดวัคซีน เนื่องจากโควตาคิวที่จองเต็มแล้ว อาจต้องเลือกโรงพยาบาลอื่น หรือรอจนกว่าโรงพยาบาลที่ท่านต้องการไปฉีด เปิดรับอีกครั้ง
๑๔	บัตรประชาชนเป็นแบบเก่า ไม่มีเลขหลังบัตร (Laser ID) ลงทะเบียนอย่างไร	หากท่านเป็นกลุ่มที่มีสิทธิ์ สามารถติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านมีประวัติการรักษา หรือ อสม. ที่ดูแลท่าน
๑๕	ผู้ที่เป็นโรคอ้วน แต่ไม่มีประวัติในโรงพยาบาล ลงทะเบียนอย่างไร	ผู้ที่เป็นโรคอ้วน (น้ำหนัก > ๑๐๐ กิโลกรัม หรือ BMI > ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตร) ถือว่า อยู่ในรายชื่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับวัคซีน (whitelist) ที่เป็น ๗ โรคเรื้อรัง แต่อาจไม่มีประวัติในโรงพยาบาล เพราะอาจไปรักษาที่คลินิกต่าง ๆ
๑๖	วันที่ฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง	เอกสารที่ต้องใช้ คือ ๑. บัตรประจำตัวประชาชน ๒. หน้า application หมอพร้อม ที่ยืนยันการรับวัคซีน หรือ เอกสารการนัดรับวัคซีน กรณีลงทะเบียนผ่านโรงพยาบาลที่ท่านรักษาอยู่ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือ อสม.
๑๗	รับวัคซีนแล้ว กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติ ก่อน New Normal ได้เลยไหม	เมื่อได้รับวัคซีนแล้ว ร่างกายจะได้รับการกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา หลังจากรับการฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็ม ประมาณ ๒-๓ สัปดาห์ ซึ่งยังคงมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโควิด-๑๙ แล้วเกิดอาการป่วยได้ แต่จะลดอาการป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตลง จึงขอแนะนำให้ทุกท่านยังคงใส่หน้ากากอนามัย รักษา ระยะห่าง และล้างมืออย่างสม่ำเสมอ จนกว่าจะมีประกาศจากทางกระทรวงสาธารณสุข

* หากมีข้อสงสัยเรื่องการใช้ “หมอพร้อม” สอบถามได้ที่ ๐-๒๗๙๒-๒๓๓๓